

HỘI ÁI HỮU CSQG/VNCH ARIZONA

1644 E Vineyard Rd
Phoenix, AZ 85042
Phone: (602) 821 - 0687 Email: le.trung46@yahoo.com

BAN GIÁM SÁT

CH PHẠM HIẾU LỢI

BAN ĐIỀU-HÀNH

CH LÊ DUY TRUNG
CH NGUYỄN VĂN HOA

HOẠT ĐỘNG:

Tháng 7/2011, sau khi tham dự Lễ Kỷ Niệm 45 Năm Thành Lập Học Viện CSQG VNCH tại San Jose, Bắc CA, một số Chiến Hữu trên đường về lại Arizona gồm CH Trần Câu, Phan Hiếu Lợi, Nguyễn Văn Hoa đã nảy sinh ý kiến về việc thành lập Hội Ái Hữu CSQG Arizona. Và từ ý kiến khởi đầu đó, nhóm 3 CH này đã đứng ra vận động thành lập Hội CSQG Arizona.

Trong tiến trình thành lập vào năm 2011 và hoạt động cho đến ngày nay, Hội CSQG Arizona đã được điều hành bởi Cố HT Trần Câu từ năm 2011- 2015 và HT đương nhiệm Lê Duy Trung kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2015.

Hội CSQG Arizona chủ trương phát triển tình đoàn kết, liên kết tình đồng nghiệp và tương thân tương ái giữa những người cùng chung màu cờ sắc áo CSQG tại địa phương.

Hội thường xuyên sát cánh với Cộng Đồng, các Hội Đoàn bạn trong các sinh hoạt như chào cờ VNCH đầu năm, giỗ Tổ

Hùng Vương, Tết Nguyên Đán và các sinh hoạt đấu tranh.

Trong năm 2024, vào ngày 20 tháng 1, Hội đã tổ chức một buổi họp mặt thân tình trong nội bộ CSQG gồm Hội Viên và Gia Đình. Ngày 06 tháng 2 năm 2024 Anh Chị Em trong Hội đã cùng có mặt trong buổi Lễ Kỷ Niệm 75 năm thành hôn của NT Lý Văn Hợp và Phu Nhân trong tình chiến hữu thân thiết.

Ngoài ra, Hội CSQG Arizona cũng đã tham dự một số buổi Lễ do Cộng Đồng và các Hội Đoàn bạn tại địa phương tổ chức như Lễ 85 Năm Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo và CH Hội Trưởng đã được Ban Tổ Chức mời nói chuyện về chủ đề Phật Giáo Hòa Hảo Trong Lòng Dân Tộc. BCH Hội cũng đã đến tham dự buổi họp mặt của Hội Đồng Hương Quảng Trị Arizona.

Riêng về công tác xây dựng lớp trẻ kế thừa, Hội đã cố gắng nhưng vẫn chưa tổ chức được Hậu Duệ như tinh thần Đại Hội Kỳ IX Tổng Hội CSQG đã đề ra.

**Kính chúc Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Quý Thân Hữu và Quý Quyển một năm mới
An Khang Thịnh Vượng.**

Hội Ái Hữu Cựu CSQG Arizona

TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA - VNCH



ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG XUÂN ẤT TÝ 2025

